
 

135. löggjafarþing 2007–2008.
Þskj. 419  —  313. mál.

Fyrirspurn
til heilbrigðisráðherra um leiðsöguhunda.

Frá Dýrleifu Skjóldal.

1. Hvað er það sem kemur í veg fyrir að leiðsöguhundar fyrir blinda og daufblinda séu
flokkaðir sem hjálpartæki en ekki sem gæludýr?

2. Stendur til að breyta þessari flokkun?

Skriflegt svar óskast.


